



ที่ ศธ 04009/ ก 2218

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

28 พฤษภาคม 2555

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือพิเศษแก่บุคลากรภาครัฐที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ของ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปมาตรการ

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ตามที่ได้
ออกประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ภายใต้
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2555 จึงขอให้
หน่วยงานประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดทราบ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและช่วยฟื้นฟูความเสียหายแก่กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรง
ในปี 2554 เพิ่มเติม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้วงเงินกู้
ขอพหุโลน อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 3% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลา 5 ปี สำหรับลูกค้าย่อยไม่เกิน
1 ล้านบาท และได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่ออเนกประสงค์ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษในส่วน
ที่เกินวงเงินกู้ขอพหุโลน สามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชำระได้เกินกว่า 5 ปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วถึงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ระเบียบทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0 2288 5580 โทรสาร 0 2282 2809

สินเชื่อกรุงไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยบุคลากรภาครัฐ

อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ นาน 5 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นข้าราชการ (รวมลูกจ้างประจำ) ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานประจำของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ

มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดปี พ.ศ. 2554 และอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 12/2555 ลว. 16 ก.พ. 55)

สินเชื่อ อเนกประสงค์	วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย	วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ ระยะเวลา 5 ปี - ปีที่ 6 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร
	วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จัดหาเครื่องใช้ อุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิต
	หลักประกัน	บุคคลค้ำประกัน ให้บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่จำเป็นต้องอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้กู้ ค้ำประกันเงินกู้ได้
	ประเภทสินเชื่อ	เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
	ระยะเวลาผ่อนชำระ	พิจารณาระยะเวลาการให้วงเงินสินเชื่อ ตามความสามารถในการชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

สินเชื่อ Home For Cash	วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย	วงเงิน 1 ล้านบาทแรก - อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ ระยะเวลา 5 ปี - ปีที่ 6 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร
	วัตถุประสงค์	เพื่อให้ลูกค้าที่ผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สามารถกู้เพิ่มได้ตามวงเงินที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์
	หลักประกัน	ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยวงเงินจำนวนเดิมต้องค้ำหนี้เดิมและหนี้ใหม่
	ประเภทสินเชื่อ	เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
	ระยะเวลาผ่อนชำระ	พิจารณาระยะเวลาการให้วงเงินสินเชื่อ ตามความสามารถในการชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย	วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย	วงเงิน 1 ล้านบาทแรก - อัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ ระยะเวลา 5 ปี - ปีที่ 6 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามข้อตกลงของหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคาร
	วัตถุประสงค์	เพื่อปลูกสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย หรือ เพื่อไถ่ถอนจำนองจากธนาคารอื่น
	หลักประกัน	มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
	ประเภทสินเชื่อ	เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
	ระยะเวลาผ่อนชำระ	พิจารณาระยะเวลาการให้วงเงินสินเชื่อ ตามความสามารถในการชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ยื่นขอกู้ได้จนกว่าธนาคารจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ขอกู้เต็มจำนวนวงเงินที่ธนาคารได้รับจัดสรรจากธปท. หรือจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

KTB
Convenience
บริการสะดวก ชีวิตสบาย

CALL CENTER
www.ktb.co.th | 1551



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK